

## สรุปข่าวเด่น

คำครองชีพกัมพูชาตอบโจทย์สำหรับคนวัยเกษียณ

กลาโหมกัมพูชาและไทยหารือ  
ความร่วมมือตามแนวชายแดน

EU เล็งยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าต่อกัมพูชา  
หลังไม่พอใจประวัติสิทธิมนุษยชน

รมว.ต่างประเทศเวียดนามเยือนโสมแดง  
ก่อนจัดซัมมิต 'ทรัมป์-คิม'

AAV เผยไทยแอร์เอเชียเปิดเส้นทางใหม่  
กรุงเทพ-ญาจาง เวียดนามใต้ เริ่มบิน 1 พ.ค.62

"บึกป้อม"นำคณะเยือนกัมพูชา ร่วมประชุมจีบีซี

เกาหลีใต้รุกส่งออกอาเซียน-ลดพึ่งพาดลาวจีน

การเมืองอุดค้ำปลีกซีมยาว

คาดภาษีที่ดินช่วยรัฐฟื้นรายได้4หมื่นล.

เปิดลงทุนโลจิสติกส์

รัฐปิดทุกข้อเสนอซีพี

ทุเรียนส่งออกจะมีปัญหา

### ค่าครองชีพกัมพูชาตอบโจทย์สำหรับคนวัยเกษียณ



นิตยสาร International Living เผยกัมพูชาถูกจัดอันดับค่าครองชีพในดัชนีการเกษียณอายุโลก โดยพบว่าค่าครองชีพที่ต่ำดึงดูดให้ชาวต่างชาติวัยเกษียณเข้ามาพักผ่อนหรือลงทุน ตามมาด้วยอันดับสองคือเวียดนาม และอันดับสามอย่างไทย เหตุเพราะการฟื้นฟูเศรษฐกิจตลอด 15 ปี มีแหล่งดึงดูดอย่างโบราณสถานและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ โดยครองชีพทำให้ผู้คนวัยเกษียณสามารถอัปเดตไลฟ์สไตล์ความหรูหราในราคาประหยัด ส่วนใหญ่พบว่า เป็นชาวยุโรป ปี 59 ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกวีซ่าระยะยาวสามปีสำหรับผู้เกษียณอายุและนักเดินทางและนักลงทุน จากข้อมูลพบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6.2 ล้านคนในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 11% จาก 5.6 ล้านคนในปี 60

ที่มา : <https://www.khmertimeskh.com/50576896/cambodia-declared-the-cheapest-country-to-retire/>

12/02/62

### กลาโหมกัมพูชาและไทยหารือความร่วมมือตามแนวชายแดน



รัฐมนตรีกลาโหมทั้งสองประเทศจะหารือในการประชุมคณะกรรมการชายแดนครั้งที่ 14 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธและวันพฤหัสบดีในกรุงพนมเปญ สารสำคัญจะเน้นไปที่การเสริมสร้างและเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ติระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาตามแนวชายแดน และแก้ไขปัญหาที่ท้าทายตามแนวชายแดนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ กัมพูชามีชายแดนติดทิศเหนือและทิศตะวันตกกับมากกว่า 800 กม.

ที่มา : [http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2019-02/11/c\\_137813844.htm](http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2019-02/11/c_137813844.htm)

12/02/62

### EU เล็งยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าต่อกัมพูชา หลังไม่พอใจประวัติสิทธิมนุษยชน



สหภาพยุโรป (EU) พิจารณายกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าต่อกัมพูชา (EBA) เนื่องจากมีความไม่พอใจต่อประวัติด้านสิทธิมนุษยชน, สิทธิของแรงงาน และการดำเนินการด้านประชาธิปไตย แม้รัฐบาลกัมพูชาได้ดำเนินการในเชิงบวกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งการปล่อยตัวนักโทษทางการเมือง และมีการผ่อนคลายนโยบายจำกัดสิทธิของประชาชน และสหภาพการค้า แต่หากไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวก็จะไม่สอดคล้องกับการที่กัมพูชาได้รับสิทธิ EBA

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/iq38/2952768>

11/02/62

### รมว.ต่างประเทศเวียดนามเยือนโสมแดงก่อนจัดซัมมิต 'ทรัมป์-คิม'



โดยมีกำหนดเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ. 62 ก่อนการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และคิม จอง อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ จะเริ่มขึ้นในปลายเดือนนี้ ซึ่งขณะที่เวียดนามกำลังเตรียมการสำหรับการจัดประชุม โมเดลการปฏิรูปของประเทศมีแนวโน้มว่าจะเป็นแนวทางทางเศรษฐกิจสำหรับเกาหลีเหนือที่จะดำเนินรอยตาม

ที่มา : <https://mgronline.com/indochina/detail/962000014758>

11/02/62

### AAV เผยไทยแอร์เอเชียเปิดเส้นทางใหม่ กรุงเทพ-ญาจาง เวียดนามใต้ เริ่มบิน 1 พ.ค.62



แอร์เอเชียเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่กรุงเทพ (ดอนเมือง) - ญาจาง เริ่มเที่ยวบินแรกวันที่ 1 พ.ค. 62 พร้อมราคาพิเศษพิเศษ 990 บาท/เที่ยวบิน จองได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 ก.พ 62 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค - 25 ต.ค 62 เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการบินสู่เวียดนาม ถือเป็นปลายทางที่ 5 จากไทยสู่เวียดนาม และเป็นเส้นทางลำดับที่ 6 ซึ่งทุกเส้นทางได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงทำให้แอร์เอเชียยังคงขยายเส้นทางบินเข้าสู่เวียดนามอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/iq05/2952591>

11/02/62

## "ปีกบ้อม"นำคณะเยือนกัมพูชา ร่วมประชุมจีพีซี



โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมคณะ มีกำหนดการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่าง 13 - 14 ก.พ. 62 เพื่อร่วมประชุมคณะ กรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 14 ณ กรุงพนมเปญ สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ และหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ที่มา : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th)

12/02/62

## เกาหลีใต้รุกส่งออกอาเซียน-ลดพึ่งพาดลาตจีน



การขยายตัวของ การส่งออกสินค้าจากเกาหลีใต้ไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในปี 60 เพิ่มขึ้น 16.6% ลดการส่งออกไปยังจีน และจะหันไปออกสินค้าสู่ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียน โดยมีการเจรจาการค้าเสรีกับฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ตัวเลขการส่งออกในกลุ่มอาเซียนในปี 60 พบว่าเพิ่มขึ้น 16.6% โดยสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ คือ เซมิคอนดักเตอร์ จอภาพ และสินค้าเพื่อการบริโภคหลากหลายประเภท

ที่มา : <http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/826777>

12/02/62

## การเมืองจุดค่าปลีกชิมยาว



สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดค้าปลีกปี 62 คาดจะทรงตัวหรือเติบโตต่ำกว่าเดิมเล็กน้อยประมาณ 3-3.1% เนื่องจากความไม่แน่นอนของการเมืองหลังเลือกตั้ง รวมทั้งความไม่ชัดเจนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ อาทิ EEC โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ และราคาสินค้าเกษตรยังชะลอตัวต่อเนื่อง

ที่มา : <https://www.dailynews.co.th/economic/692818>

11/02/62

## คาดภาษีที่ดินช่วยรัฐฟื้นรายได้4หมื่นล.



ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ โดยกล่าวว่า ช่วงสองปีแรกของการเริ่มจัดเก็บภาษี คือ ปี 63และปี 64 คาดรายได้ประมาณ 4 หมื่นล้านบาทต่อปี จากปัจจุบันมีรายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ราว 3 หมื่นล้านบาท ตามร่างกฎหมายฉบับนี้ กำหนดให้ยกเว้นบ้านหลังหลักและที่ดินเกษตรกรรมที่เป็นของบุคคลธรรมดา มูลค่าราคาประเมินไม่เกิน 50 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษี และกำหนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น 4ประเภท

ที่มา : [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th)

12/02/62

## เปิดลงทุนโลจิสติกส์



รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เผยสนข.ได้สรุปแผนศึกษาการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ (Inland Container Depot : ICD) ที่ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้ข้อสรุปการคัดเลือกพื้นที่ในการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ประมาณ 760 ไร่ บริเวณ ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟดอนสนิมประมาณ 1 กม. สำหรับการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ วงเงินลงทุนรวม 1.4 หมื่นล้านบาท ระยะที่ 1 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 67 และระยะที่ 2 จะดำเนินการในปี 77 โดยรูปแบบการลงทุนโครงการจะใช้วิธีการให้สัมปทานเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน ดำเนินงาน และบำรุงรักษา

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

12/02/62

## รัฐปิดทุกข้อเสนอซีพี



คณะกรรมการอื้อซีพีไม่รับเงื่อนไขพิเศษ เร่งเครื่องให้จบใน ก.พ.ก่อนเลือกตั้ง โดยอยู่ระหว่างเจรจากับกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และพันธมิตร ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุด โดยมีข่าวว่าเอกชนยื่นข้อเสนอแต่รัฐไม่สามารถรับพิจารณาได้ เช่น ขยายสัมปทานจาก 50 ปี เป็น 99 ปี หรือให้รัฐจ่ายเงินอุดหนุน การกรันตีกำไร 6% คาดว่าได้ผลสรุปในเดือน ก.พ.นี้ ภายในรัฐบาลชุดปัจจุบัน สำหรับโปรเจกต์อื้อซีพีที่สำคัญอีก 3 โครงการ วงเงินรวมมากกว่า 5 แสนล้านบาท ได้แก่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินอื้อซีพี วงเงิน 2.15 แสนล้านบาท โครงการพัฒนาเมืองการบินและสนามบินอุตะเถา วงเงิน 2 แสนล้านบาท โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 วงเงิน 8.4 หมื่นล้านบาท ทั้งหมดล้วนดำเนินการมดแล้วและพร้อมให้เอกชนยื่นซองประมูล

ที่มา : <https://www.posttoday.com/economy/580023>

12/02/62

## ทุเรียนส่งออกจะมีปัญหา



ข้อมูลจากสมาคมส่งออกทุเรียนแห่งประเทศไทย พบว่าปี 61 ทุเรียนภาคตะวันออก 3 จังหวัดมีผลผลิตทุเรียน 403,907 ตัน คาดว่าจะมีผลผลิตทุเรียนในปี 62 เพิ่มขึ้นถึง 486,682 ตัน ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 8 หมื่นตันบวกกับความเข้มงวดของการตรวจมาตรฐานผลไม้สดไทยที่จะไปจีน 5 ชนิดคือ ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง จะกระทบเกษตรกรไทยอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันนักลงทุนจีนไปทำเกษตรแปลงใหญ่ในกัมพูชา ซึ่งมีดินและภูมิอากาศเหมือนกับ 3 จังหวัดภาคตะวันออกของไทย ผลผลิตทางการเกษตรของทุนจีนน่าจะเริ่มได้ในปีนี้ นักลงทุนจีนเข้าที่ดินใน สปป.ลาวเพื่อปลูกพืชผักผลไม้สำหรับส่งกลับไปขายในจีนด้วยเช่นกัน ปี 62 การส่งออกทุเรียนไปยังจีนที่จะเริ่มเดือนเม.ย.และพ.ค.ทางการจีนจะเข้มงวดมาก การส่งออกทุเรียนจากไทยจะต้องระบุเลขที่ GMP ของโรงคัดบรรจุในใบรับรองสุขอนามัยพืช และต้องระบุว่ามีมาจากสวนไหน

ที่มา : [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th)

12/02/62